

คำนำ

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2551 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช การวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยมีความปรารถนาทำการวิจัยขึ้นมาเพราะเห็นว่า การที่เด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นคุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเป็นพลเมืองดี แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานและสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เป็นต้น พยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการให้ความรู้หรือเป็นแบบอย่างที่ดี อาจได้ผลสำเร็จไม่เต็มที่ คณะผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมขึ้นมา ประกอบกับยังไม่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ดำเนินการในเรื่องนี้ เชื่อว่าในอนาคตศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งความรู้ที่ให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมจิตใจที่ดีงามของเด็ก คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่สนับสนุนทำให้เกิดงานวิจัยเรื่องนี้ขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์ในแนวทางหนึ่ง เพราะข้อมูลที่น่ามาพัฒนาศูนย์ได้จากผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในจังหวัดนนทบุรี และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 คน ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นทุกท่านอย่างยิ่ง

ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมเมื่อได้พัฒนาขึ้นตามข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและตรวจสอบศูนย์การเรียนรู้จำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา และรองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญคือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ณ โอกาสนี้ที่มีส่วนช่วยให้ศูนย์คุณการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพและสามารถนำไปจัดตั้งและดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับเด็กในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมนอกจากผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิยังได้นำศูนย์ดังกล่าวไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ ขอขอบคุณผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

ท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีส่วนส่งเสริมพิจารณาให้ทุนงานวิจัยเรื่องนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้วิจัย

พฤศจิกายน 2552